

ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๖๕



ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคไข้เลือดออก
ปี ๒๕๕๖

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๘๑๖
ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงสาธารณสุขพบว่าโรคไข้เลือดออกได้มีการระบาดตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มการระบาดใหญ่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงให้มีการรณรงค์กำจัดลูกน้ำ และการใช้ตะไคร้หอมทาป้องกันยุงกัด เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนั้น จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมาน แสงสอาด)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙, ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗

๒๖

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๘๑๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันที่ 25 ส.ค. 2556
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖

๒๖ มี.ค. ๒๕๕๖

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข พบว่าโรคไข้เลือดออกได้มีการระบาดตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มการระบาดใหญ่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานให้การรณรงค์กำจัดลูกน้ำ และการใช้ตะไคร้หอมทาป้องกันยุงกัด เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงขอความร่วมมือจังหวัดเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและพิจารณาดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้น ดังนี้

๑. จัดกิจกรรมการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการกำจัดลูกน้ำ ภายใต้แนวคิด “บ้านใคร บ้านคนนั้น เราต้องทำเอง”

๒. จัดให้มีการสำรวจลูกน้ำและกำจัดลูกน้ำในบ้านเรือนตนเอง รวมถึงในพื้นที่ที่มีประชากรมารวมตัวกันจำนวนมาก เช่น วัด โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ตลาด โรงงานและสถานประกอบการ เป็นต้น ด้วยมาตรการ ๕ ป ๑ ข (ปิด เปลี่ยน ปลอ่ย ปรับปรุง ปฏิบัติ ชัดล้างไขยุง ทุกสัปดาห์)

๓. ผนึกกำลังชุมชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ เช่น การทำ Big cleaning day การรณรงค์รวมพลังเร่งรัดกำจัดลูกน้ำ ๕ ป ๑ ข พร้อมกันทุกชุมชน ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ ๓ รอบ คือ รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และรอบที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

๔. ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ขอให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานงานกับผู้ประกอบการโรงแรม/รีสอร์ท ในการดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาด ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ

๕. จัดเตรียมสำรองวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณและทรัพยากรเพื่อรองรับการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นสามารถขอความร่วมมือกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขในระดับพื้นที่ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชคชัย เดชอมรธัญ,
รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒-๓

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะองค์กรหลักของระบบสุขภาพภาคประชาชน และเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกกระทรวงสาธารณสุข ในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จึงเห็นควรจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ในประเด็นการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก ภายใต้ชื่อว่า “รวมพลังเร่งรัดกำจัดลูกน้ำ” ด้วยมาตรการ ๕ ป ๑ ข ร่วมกับการป้องกันยุงกันและการแพร่เชื้อจากผู้ป่วยด้วยการใช้ตะไคร้หอมกันยุง ประกอบด้วย

๑. กำจัดลูกน้ำ ด้วย มาตรการ ๕ ป ๑ ข: คุณนะท่า ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับ ปฏิบัติและขัดล้างไขยุงทุกสัปดาห์ คือ

- ๑) ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่
- ๒) เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก ๗ วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง
- ๓) ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร รวมถึง
- ๔) ปรับ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่งสะอาด ลมพัดผ่าน ไม่เป็นที่เกาะพักของ

ยุงลาย

๕) ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย และลงมือทำทันที

๑ ข คือ ขัดล้างไขยุงลายที่อาจติดอยู่กับภาชนะต่างๆที่ใช้ใส่น้ำ เช่น อ่างปลา แจกันดอกไม้

กระถางต้นไม้ อ่างน้ำ เพื่อกำจัดไขยุงลายเพราะไข่ของยุงที่ติดอยู่กับขอบภาชนะต่างๆนั้นจะเป็นเม็ดเล็กๆสีดำ ถ้าไม่สังเกตอาจมองไม่เห็น บางภาชนะอาจมีไขยุงติดอยู่หลายพันจนถึงเป็นหมื่นฟอง ไข่เหล่านี้อยู่ได้นานถึง ๒ ปี สามารถอยู่รอดและฟักตัวเป็นยุงลายได้ถึงร้อยละ ๘๐ เมื่อไขยุงน้ำท่วมถึงจะฟักตัวกลายเป็นลูกน้ำอย่างรวดเร็วภายในเวลา ๒๐ - ๖๐ นาที จึงต้องไม่ประมาทด้วย

ทั้งนี้รวมถึงใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์พื้นบ้านในการกำจัดลูกน้ำ

๒. ป้องกันยุงกัดด้วยการใช้สมุนไพรตะไคร้หอมและผลิตภัณฑ์ตะไคร้หอมกันยุง

โดย ๑) อสม. สํารวจลูกน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อประเมินเบื้องต้น ทุกสัปดาห์ ถึงปฏิบัติการของประชาชน ในการสำรวจลูกน้ำและกำจัดลูกน้ำในบ้านเรือนตนเอง

๒) อสม. ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น ชวนประชาชนดำเนินการ พร้อมกัน ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน ทั่วประเทศ ในลักษณะ “สัปดาห์ทำความสะอาด (Big Cleaning Week)”

ด้วย มาตรการ ๕ ป ๑ ข “คุณนะท่า” จำนวน ๕ ครั้ง คือ

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๐ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๐ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖